

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ง
สารบัญเรื่อง	ฉ
สารบัญตาราง	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา	3
ทฤษฎีทางด้านทัศนคติ	3
แนวคิดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ	4
นิยามศัพท์	7
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา	8
แหล่งข้อมูล	8
ขอบเขตเนื้อหา	8
ขอบเขตประชากร	9
การวิเคราะห์ข้อมูล	9
บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล	11
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	12
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	24
ส่วนที่ 3 ทัศนคติของนักบัญชีที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	32
ส่วนที่ 4 ความต้องการของนักบัญชีที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	85
บทที่ 5 การสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	112
สรุปผลการศึกษา	112
อภิปรายผล	119

	หน้า
ข้อค้นพบ	120
ข้อเสนอแนะ	122
บรรณานุกรม	123
ภาคผนวก ก.	124
ภาคผนวก ข.	129
ภาคผนวก ค.	132
ประวัติผู้เขียน	153

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ	12
2	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามช่วงอายุ	12
3	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระยะเวลาในการทำงานที่บริษัทแห่งนี้	13
4	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่	14
5	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่และช่วงอายุ	15
6	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง	16
7	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสาขาการศึกษาและระดับปริญญา	16
8	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามแหล่งข้อมูลที่ทราบ	17
9	แสดงจำนวนและร้อยละของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำแนกตามประเภทธุรกิจ	18
10	แสดงจำนวนและร้อยละของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารและกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ จำแนกตามเงินทุนจดทะเบียน	19
11	แสดงจำนวนและร้อยละของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารและกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ จำแนกตามจำนวนพนักงาน	20
12	แสดงจำนวนและร้อยละของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารและกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ จำแนกตามระยะเวลาในการดำเนินงาน	21
13	แสดงจำนวนและร้อยละของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารและกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ จำแนกตามการใช้สำนักงานตรวจสอบบัญชี	22
14	แสดงจำนวนและร้อยละของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารและกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ จำแนกตามจำนวนคณะกรรมการตรวจสอบ	23

ตารางที่	หน้า
15	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องความรู้ความเข้าใจที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 24
16	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องความรู้ความเข้าใจที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จำแนกตามเพศ 26
17	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องความรู้ความเข้าใจที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ 28
18	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องความรู้ความเข้าใจที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จำแนกตามประเภทธุรกิจ 30
19	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องทัศนคติที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 32
20	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องการมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้บุคคลภายนอกเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการกำกับดูแลกิจการว่าจะได้ผลดีในทางปฏิบัติ จำแนกตามเพศ 34
21	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องการมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้บุคคลภายนอกเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการกำกับดูแลกิจการว่าจะได้ผลดีในทางปฏิบัติ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ 35
22	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องการมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้บุคคลภายนอกเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการกำกับดูแลกิจการว่าจะได้ผลดีในทางปฏิบัติ จำแนกตามประเภทธุรกิจ 36
23	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินอื่นซึ่งออกสู่สาธารณะ จำแนกตามเพศ 37
24	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินอื่นซึ่งออกสู่สาธารณะ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ 38
25	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินอื่นซึ่งออกสู่สาธารณะ จำแนกตามประเภทธุรกิจ 39
26	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบทำให้กระบวนการบริหารและการตัดสินใจมีระบบและโปร่งใสยิ่งขึ้น จำแนกตามเพศ 40

ตารางที่	หน้า	
27	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบทำให้กระบวนการบริหารและการตัดสินใจมีระบบและ โปร่งใสยิ่งขึ้น จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่	41
28	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบทำให้กระบวนการบริหารและการตัดสินใจมีระบบและ โปร่งใสยิ่งขึ้น จำแนกตามประเภทธุรกิจ	42
29	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลไกแห่งการตรวจสอบเพื่อลดระดับความเสี่ยงในกระบวนการบริหารองค์กร จำแนกตามเพศ	43
30	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลไกแห่งการตรวจสอบเพื่อลดระดับความเสี่ยงในกระบวนการบริหารองค์กร จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่	44
31	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลไกแห่งการตรวจสอบเพื่อลดระดับความเสี่ยงในกระบวนการบริหารองค์กร จำแนกตามประเภทธุรกิจ	45
32	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบทำให้ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระมากขึ้น จำแนกตามเพศ	46
33	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบทำให้ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระมากขึ้น จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่	47
34	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบทำให้ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระมากขึ้น จำแนกตามประเภทธุรกิจ	48
35	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบทำให้เพิ่มประสิทธิผลของการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นและทำให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน จำแนกตามเพศ	49
36	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบทำให้เพิ่มประสิทธิผลของการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นและทำให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่	50

ตารางที่	หน้า	
37	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบทำให้เพิ่มประสิทธิผลของการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นและทำให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน จำแนกตามประเภทธุรกิจ	51
38	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจะถูกพัฒนาเป็นสากลมากขึ้น เพราะมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สร้างความเข้าใจระหว่างฝ่ายต่างๆ จำแนกตามเพศ	52
39	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจะถูกพัฒนาเป็นสากลมากขึ้น เพราะมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สร้างความเข้าใจระหว่างฝ่ายต่างๆ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่	53
40	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจะถูกพัฒนาเป็นสากลมากขึ้น เพราะมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สร้างความเข้าใจระหว่างฝ่ายต่างๆ จำแนกตามประเภทธุรกิจ	54
41	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบจะทำให้โครงสร้างของระบบการควบคุมภายในรัดกุมและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น จำแนกตามเพศ	55
42	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบจะทำให้โครงสร้างของระบบการควบคุมภายในรัดกุมและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่	56
43	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบจะทำให้โครงสร้างของระบบการควบคุมภายในรัดกุมและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น จำแนกตามประเภทธุรกิจ	57
44	แสดงค่าเฉลี่ยของทัศนคติด้านประโยชน์ของการมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำแนกตามเพศ	58
45	แสดงค่าเฉลี่ยของทัศนคติด้านประโยชน์ของการมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่	60
46	แสดงค่าเฉลี่ยของทัศนคติด้านประโยชน์ของการมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำแนกตามประเภทธุรกิจ	62

ตารางที่	หน้า
47	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องการไม่กำหนดวาระของกรรมการตรวจสอบจะมีผลทำให้คณะกรรมการตรวจสอบตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมการบริษัท จำแนกตามเพศ 64
48	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องการไม่กำหนดวาระของกรรมการตรวจสอบจะมีผลทำให้คณะกรรมการตรวจสอบตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมการบริษัท จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ 65
49	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องการไม่กำหนดวาระของกรรมการตรวจสอบจะมีผลทำให้คณะกรรมการตรวจสอบตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมการบริษัท จำแนกตามประเภทธุรกิจ 66
50	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องการมีคณะกรรมการตรวจสอบทำให้งานเกิดความซ้ำซ้อนระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี จำแนกตามเพศ 67
51	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องการมีคณะกรรมการตรวจสอบทำให้งานเกิดความซ้ำซ้อนระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ 68
52	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องการมีคณะกรรมการตรวจสอบทำให้งานเกิดความซ้ำซ้อนระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี จำแนกตามประเภทธุรกิจ 69
53	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องนักวิจารณ์กล่าวว่า “ อาจมีความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบจะมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการหรือกรรมการบริษัท ” จำแนกตามเพศ 70
54	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องนักวิจารณ์กล่าวว่า “ อาจมีความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบจะมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการหรือกรรมการบริษัท ” จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ 71
55	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องนักวิจารณ์กล่าวว่า “ อาจมีความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบจะมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการหรือกรรมการบริษัท ” จำแนกตามประเภทธุรกิจ 72
56	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและอาจได้ผลไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป จำแนกตามเพศ 73

ตารางที่	หน้า	
57	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและอาจได้ผลไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่	74
58	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและอาจได้ผลไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป จำแนกตามประเภทธุรกิจ	75
59	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องแนวคิดเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบเหมาะสมสำหรับบริษัทขนาดใหญ่มากกว่าธุรกิจขนาดย่อม จำแนกตามเพศ	76
60	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องแนวคิดเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบเหมาะสมสำหรับบริษัทขนาดใหญ่มากกว่าธุรกิจขนาดย่อม จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่	77
61	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องแนวคิดเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบเหมาะสมสำหรับบริษัทขนาดใหญ่มากกว่าธุรกิจขนาดย่อม จำแนกตามประเภทธุรกิจ	78
62	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องการมีคณะกรรมการตรวจสอบจะทำให้การประสานงานระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินมีความคล่องตัวขึ้น จำแนกตามเพศ	79
63	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องการมีคณะกรรมการตรวจสอบจะทำให้การประสานงานระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินมีความคล่องตัวขึ้น จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่	80
64	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องการมีคณะกรรมการตรวจสอบจะทำให้การประสานงานระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินมีความคล่องตัวขึ้น จำแนกตามประเภทธุรกิจ	81
65	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต่อบริษัทของท่าน จำแนกตามเพศ	82
66	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต่อบริษัทของท่าน จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่	83
67	แสดงจำนวนและร้อยละในทัศนคติ เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต่อบริษัทของท่าน จำแนกตามประเภทธุรกิจ	84

ตารางที่	หน้า
68	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องความต้องการ ที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 85
69	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบ- ถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ จำแนกตามเพศ 87
70	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบ- ถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ 88
71	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบ- ถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ จำแนกตามประเภทธุรกิจ 89
72	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิ- ภาพยิ่งขึ้น จำแนกตามเพศ 90
73	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิ- ภาพยิ่งขึ้น จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ 91
74	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิ- ภาพยิ่งขึ้น จำแนกตามประเภทธุรกิจ 92
75	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาดูแลให้บริษัทดำเนินงานตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำแนกตามเพศ 93
76	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาดูแลให้บริษัทดำเนินงานตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ 94
77	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาดูแลให้บริษัทดำเนินงานตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำแนกตามประเภทธุรกิจ 95

ตารางที่	หน้า
78	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจดทะเบียน กับผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน จำแนกตามเพศ 96
79	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจดทะเบียน กับผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ 97
80	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจดทะเบียน กับผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน จำแนกตามประเภทธุรกิจ 98
81	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ วิเคราะห์การปฏิบัติการของระบบบัญชีและการควบคุมโดยให้มีระบบ การเตือนภัย เมื่อมีความเสียหายขององค์กรเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น จำแนกตามเพศ 99
82	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ วิเคราะห์การปฏิบัติการของระบบบัญชีและการควบคุมโดยให้มีระบบ การเตือนภัย เมื่อมีความเสียหายขององค์กรเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ 100
83	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ วิเคราะห์การปฏิบัติการของระบบบัญชีและการควบคุมโดยให้มีระบบ การเตือนภัย เมื่อมีความเสียหายขององค์กรเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น จำแนกตามประเภทธุรกิจ 101
84	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาดูแลประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีอิสระกับฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายจัดการ จำแนกตามเพศ 102
85	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาดูแลประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีอิสระกับฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายจัดการ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ 103
86	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาดูแลประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีอิสระกับฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายจัดการ จำแนกตามประเภทธุรกิจ 104

ตารางที่	หน้า	
87	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาวิเคราะห์จรรยาบรรณของฝ่ายบริหารและการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ได้กำหนดไว้ จำแนกตามเพศ	105
88	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาวิเคราะห์จรรยาบรรณของฝ่ายบริหารและการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ได้กำหนดไว้ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่	106
89	แสดงจำนวนและร้อยละของ ความต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาวิเคราะห์จรรยาบรรณของฝ่ายบริหารและการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ได้กำหนดไว้ จำแนกตามประเภทธุรกิจ	107
90	แสดงค่าเฉลี่ยของความต้องการที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จำแนก ตามเพศ	108
91	แสดงค่าเฉลี่ยของความต้องการที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จำแนก ตามตำแหน่งหน้าที่	109
92	แสดงค่าเฉลี่ยของความต้องการที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จำแนก ตามประเภทธุรกิจ	111